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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

************************ 

ผู้มาประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชยากร    ขำคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชำนาญ  เยี่ยมยนต์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายวีระ   ไกรแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
22. นางสมฤดี    สุขบำเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

ผู้ลาประชุม 
 

1. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
ผู้ขาดประชุม 
  -ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  2. นายอนุสรณ ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  3. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  4. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  5. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.กองการแพทย์ 
2. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล 
3. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
4. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
5. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
6. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักการประปา 
7. นางระวิวรรณ   แก่นคง  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
8. นางชนากานต์ ทัศนวิสุทธิ์ รก. ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นางอรนงค์  ชูลำภ ู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นายโสภณ  จินตาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อำนวยส่วนการโยธา 
14. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
16. นางสาวกิติยา ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
17. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
18. นางสาวญาดากุล เห็นจริง  เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
19. นายสุรินทร์  เมธารินทร์ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
20. นางสาวยุวดี  บาลโรย  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
21. นางสาวฐิตินันท์ จันทร์วันเพ็ญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
22. นางสาวขวัญตา แสงราวี  นักจัดรายการวิทยุ 
23. นายชวัลกร  จรเสมอ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
24. นางสาวสุกัญญา เรืองสุวรรณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
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25. นายทนงศักดิ์ แสงภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
26. นางสาววิจิตรา วีวันตา  เจ้าหน้าที่ NBT นครศรีธรรมราช 
27. นางสาวแสงจันทร์ มโนสาร  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
28. นายไกรสิทธิ์  สานุจิตต์ ช่างภาพประชาสัมพันธ์ 
29. นางสาวอรชุมา ดารากัย  ช่างภาพประชาสัมพันธ์ 
30. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จำนวน ....23.... คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จำนวน ………23…….. คน 
  ลากิจจำนวน …..… 1 …... คน 
  ลาป่วย ………………-…….. คน 
  มาสาย ………………-…….. คน 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที ่น ั ่งประธานเพ่ือ     
    ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
     (ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชา
    พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และยืนเคารพเพลง    
    สรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที่นั่งประธานเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่
    ประชุมนั่งลง) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
ประธานสภาเทศบาล ท ่านรองนายกเทศมนตร ีนครนครศร ีธรรมราช ท ่านเลขาน ุการ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
และผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่าน ว ันน ี ้  เป ็นการประช ุมสภาทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 
ประจำปี พ.ศ.2566 และจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมเป็นลำดับต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 
 

 เรื่องที่ 1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 
................................................ 

 
  ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ในคราวประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

   ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2566 

 

 
            สุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
                                                                 (นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์) 
        ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื ่อวันพุธที่ 
    27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  
    ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
    เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา                              
                      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานการประชุม                           
                     ดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                                
       ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ                           
      สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. 
    ณ ห้องทำการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปแล้ว ท่านสมาชิก                                                                  
        สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขข้อความในวรรคใด                                  
              ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  

ไม่มีนะครับ ดังนั้นเมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 
2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
(ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 



๖ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  2 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี ้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
    สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566        
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม  
ประธานสภาเทศบาล   - ไม่มี   
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     - ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5.1 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
         - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565  

             ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

       5.2 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
            - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7  
                  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 



๗ 
 

  5.3 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
            - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
                  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช        

 5.4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
             

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระที ่ 5  เรื ่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                               
                       ขอมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  

เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญนายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ระเบียบวาระที่ 5 เรื ่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนคร

 นครศรีธรรมราช 
  5.1 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
        - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 

 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม หมวด 5 ข้อ 24           
การนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไปปฏิบัติ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศใช้แผนพัฒนา          
ที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ นั้น 

    บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการ                    
  อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน   
  ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  ประกาศเม่ือวันที่ 21 กันยายน 2566 

 



๘ 
 

รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้ว 

จึงขอเรียนต่อท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบ ต่อไป 

 

  5.2 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับที่  7 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำแผน     

การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 26 , 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ  

     บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติ 
    และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเมื่อวันที่ 29 
    กันยายน 2566  
     รายละเอียดตามเอกสารแผนการดำเนินงานที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภา
    เทศบาลทุกท่านแล้ว 
   จึงขอเรียนต่อท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    

 ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป 
 

  5.3 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
       - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนคร

 นครศรีธรรมราช 
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำแผน     

การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 26 , 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติการ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ  



๙ 
 

   บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติ 
 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2566  

     รายละเอียดตามเอกสารแผนการดำเนินงานที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภา
    เทศบาลทุกท่านแล้ว 

   จึงขอเรียนต่อท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
 ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป 

 5.4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร 
         นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ด้วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล                                  
    การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี                                 
    งบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  
    ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2566    
    ได้ดังนี้  

  - โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 199 โครงการ 
  - ดำเนินการแล้วเสร็จ      จำนวน 127 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 63.82 
  - กำลังดำเนินการ       จำนวน   45 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.61 
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ      จำนวน   27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.56 
   - ครุภัณฑ์ ทั ้งหมด 242 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 211 รายการ  

    คิดเป็นร้อยละ 87.20 
  - งบประมาณทั้งหมดตั้งไว้ 477,860,564 บาท เบิกจ่ายแล้ว 347,393,190 บาท 

    คิดเป็นร้อยละ 60.11  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) รายละเอียด
    ตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
    ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ  

                 



๑๐ 
 

     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล             
    แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
    วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  
    ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอรายงานให้ท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทราบ รายละเอียดตาม
    เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ 
     

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายส่งเสริม   
    การท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 40,550.- บาท (สี่หมื่นห้าร้อย  
    ห้าสิบบาทถ้วน) 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่  ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ ่ายส่งเสริมการท่องเที ่ยว        
    สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 40,550.- บาท (สี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่
    6.1 ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี    
    งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที ่ยว 
    สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 40,550.- บาท (สี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 



๑๑ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

                                   สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐  
 

            217  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
จำนวน 120,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ 120,000.- บาท 
ขอโอนลด จำนวน 40,550.- บาท  

           รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 40,550.- บาท (สี่หม่ืนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 



๑๒ 
 

งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,450.- บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 33,100.- บาท                       

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๖ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 40,550.- บาท (สี่หม่ืนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                      (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล  

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ           
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ ่าย         
    เป็นรายการใหม่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน         
     40,550.- บาท (สี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 



๑๓ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน    
    40,550.- บาท (สี่หม่ืนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที ่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    
    เพื่อคืนเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 สำนักคลัง 
    เป็นเงิน 117,699.51 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท                   
        ห้าสิบเอ็ดสตางค์) 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล   เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 สำนักคลัง 

   เป็นเงิน 117,699.51 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท          
   ห้าสิบเอ็ดสตางค์) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ   นายกเทศมนตรีนคร                              
   นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
 
 



๑๔ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ผ ู ้ทรงเก ียรติ ท ุกท ่ าน          
    ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงิน         
    ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 สำนักคลัง เป็นเงิน 
    117,699.51 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท      
    ห้าสิบเอ็ดสตางค์) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล 
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 

ญัตต ิ
 

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

         13  พฤศจิกายน  2566 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือคืนเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับเจ้าของทรัพย์สิน  
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

  1. ราย นายธนวัฒน์  ลีละพันธ์ จำนวน 116,337.44 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย
สามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)   

เนื่องจากเทศบาลได้เรียกเก็บเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกินกว่าที่ควรจะเสีย กล่าวคือ 
รายการแจ้งประเมินลำดับที่ 15 และ 16 โฉนดที่ดินเลขที่ 1875 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 32.2 ตารางวา  
ได้ประเมินซ้ำ 2 รายการ ทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระสูงขึ้น ไม่ถูกต้อง  



๑๕ 
 

  รายการคำนวณเดิม จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 254,670.35 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15  
รวมเงินภาษีที่ต้องจ่าย 216,469.79 บาท 

รายการคำนวณใหม่ จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 117,802.76 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15  
รวมเงินภาษีที่ต้องจ่าย 100,132.35 บาท 

 

2. ราย นายสมนึก  อริยภูชัย จำนวน 1,362.07 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองบาท  
เจ็ดสตางค์)  

เนื ่องจากฝ่ายพัฒนารายได้ขออนุมัติแก้ไขลักษณะการทำประโยชน์ในที ่ดินโฉนดเลขที่ 
57758 เดิมแจ้งการทำประโยชน์ ที่ดินว่างเปล่า/ไม่ได้ทำประโยชน์ อัตราภาษี 0.6% ข้อมูลตรวจสอบใหม่
แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โรงจอดรถ อัตราภาษี 0.02% ส่วนที่ 2 พ้ืนที่เลี้ยงไก่
ได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้อัตราค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง 

รายการคำนวณเดิม จำนวนภาษีท่ีต้องชำระ 6,150.78 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15 รวมเงิน
ภาษีที่ต้องจ่าย 5,228.16 บาท เทศบาลนครฯ ได้รับชำระค่าภาษีบางส่วนเมื่อวันที่ 29 กันยายน  2566 
จำนวน 1,742.72 บาท 

รายการคำนวณใหม่ จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 447.82 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15 รวมเงิน
ภาษีท่ีต้องจ่าย 380.65 บาท   

ตามข้อเท็จจริง เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิ์ที ่จะได้รับเงินค่าภาษีที่ชำระไว้ เกินคืนรวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 117,699.51 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 มาตรา 54 “ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย
ความผิดพลาดของตนหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน” 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 

ข้อ 103 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตาม
ข้อ 104 และ ข้อ 105 

ข้อ 104 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 103 ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญดังนี้ 
(1) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็นรายรับที่นำส่งแล้ว 

ข้อ 105 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้ 
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า

ถูกต้อง ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 
    พ.ศ.2566 สำนักคลัง เป็นเงิน 117,699.51 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
    เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



๑๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี    
    พ.ศ.2566 สำนักคลัง เป็นเงิน 117,699.51 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน
    เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 
 
      ญัตติที ่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม      
    เพื่อส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่กรมบัญชีกลาง                           
    สำนักงบประมาณ สำนักการศึกษา  เป็นเงิน 739,999.59 บาท       
    (เจ็ดแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม        
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่กรมบัญชีกลาง 
    สำนักงบประมาณ สำนักการศึกษา เป็นเงิน 739,999.59 บาท (เจ็ดแสน    
    สามหมื ่นเก ้าพันเก ้าร ้อยเก ้าส ิบเก ้าบาทห้าสิบเก ้าสตางค์)  ขอเชิญ             
    ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ผ ู ้ทรงเก ียรติ ท ุกท ่ าน         
    ญัตติที ่ 6.3 ขออนุมัติใช้จ ่ายเง ินสะสม เพื ่อส่งคืนเง ินเหลือจ่าย ประจำปี                         
            งบประมาณ พ.ศ.2566 แก่กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักการศึกษา 
    เป็นเงิน 739,999.59 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท                    
    ห้าสิบเก้าสตางค์) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ  พัทลุง  
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตต ิต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 



๑๘ 
 

ญัตต ิ
           สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
 

         16  พฤศจิกายน 2566 
 

เรื ่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อส่งคืนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                   
แก่กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักการศึกษา 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อส่งคืนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ     
เง ินอุดหนุนสำหร ับสนับสนุนอาหารกลางว ันและเง ินอ ุดหนุนสำหร ับสนับสนุนอาหารเสร ิม (นม)                   
แก่กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ จำนวน 739,999.59 บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท      
ห้าสิบเก้าสตางค์) 

ตามที่กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) เป็นเง ิน 3,942,100 บาท (สามล้านเก้าแสนสี ่หมื ่นสองพันหนึ ่งร ้อยบ าทถ้วน)               
เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2566 และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 3,202,100.41 บาท 
(สามล้านสองแสนสองพันหนึ ่งร้อยบาทสี ่สิบเอ็ดสตางค์) จึงมีเง ินคงเหลือที ่ต้องคืนแก่กร มบัญชีกลาง         
สำนักงบประมาณ จำนวน 739,999.59 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)      
โดยเงินงบประมาณฯ เหลือจ่ายจำนวน 739,999.59 บาท ได้นำไปรวมเป็นเงินสะสมของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว  

 

  ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ระเบียบว่าด้วยการบร ิหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเง ินสำรองจ ่าย            

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 “ข้อ 11 เมื่อหน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว      
หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่       
วันที่ทราบยอดเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการนำงบประมาณส่งคืน” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ   
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  

“ข้อ ๑๐๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ “ข้อ ๑๐๕ วิธีปฏิบัติ
ในการถอนคืนเงินรายรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้ 



๑๙ 
 

(๑) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้จ่ายคืนเงิน
รายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง    
ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
  ซึ่ง ณ วันที่  7  พฤศจิกายน  2566 เมื่อได้กันเงินสะสมตามระเบียบแล้วจะมีเงินสะสมที่
สามารถนำมาใช้จ่ายได้ตามรายงานยอดเงินสะสมของสำนักคลัง เป็นจำนวน 9,691,500.96 บาท                   
(เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเก้าสิบหกสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้) 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่ านภาว ินทร ์  ณ พัทล ุง รองนายก เทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ      
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ   
    ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อส่งคืนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    แก ่กรมบ ัญช ีกลาง สำน ักงบประมาณ สำน ักการศ ึกษา  เป ็น เงิน                
    739,999.59 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท       
    ห้าสิบเก้าสตางค์) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 



๒๐ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัต ิใช้จ ่ายเง ินสะสม เพื ่อส่งคืนเง ินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ               
    พ.ศ. 2566 แก ่กรมบ ัญช ีกลาง สำน ักงบประมาณ สำน ักการศ ึกษา                     
    เป็นเงิน  739,999.59 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท        
    ห้าสิบเก้าสตางค์) 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ    
     ขอเชิญท่านร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอ ครับ 
      
ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 กระผมมีเรื ่อง
ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหารเทศบาล และสภาอันทรงเกียรติ ดังนี้ 

   เรื่องถนนซอยทวดทอง 3 ถนนเส้นนี้ได้ขยายเสาไฟไปแล้วจำนวน 
22 ต้น ทำให้ถนนกว้างขึ้น แต่ถนนเส้นนี้ใช้งานมานาน เกิดการชำรุดทรุด
โทรม โดยเฉพาะเป็นรอยขรุขระที่เกิดจากการย้ายเสาไฟและการฝังท่อ
ประปาตั้งแต่ชลประทานสามขวามาถึงโรงกรองน้ำ ทำให้ถนนทรุดโทรมเป็น
แผลเกือบซีกถนน ในวันนั้นท่านรองฯ ฉัตรชัยและผู้อำนวยการสำนักช่างได้
เข้าไปดูแล้ว ไดป้รึกษากับผมว่าถ้าหากเทศบาลดำเนินการเองนั้นมันไม่ดีซึ่งมี
จำนวนมากและไม่สวยงาม กระผมได้ขอให้ช่างเข้าไปสำรวจออกมาเป็นแผนแล้ว
ใช้งบประมาณ 4,500,000 บาท ในการปูทั ้งเส้นตั ้งแต่ปากซอยไปถึง
ชลประทานสามขวาพร้อมตีเส้นจราจร ถนนเส้นนี้มีประชาชนใช้สัญจรเป็น
จำนวนมาก เนื่องจากมีโรงเรียนบ้านทวดทอง มีนักเรียนเกือบ 2,000 คน 



๒๑ 
 

ในช่วงเวลาเช้า – เย็น รถสัญจรไปมาจำนวนมาก ซึ่งถนนที่ขรุขระนี้ เกิด
อ ุบ ัต ิ เหต ุบ ่อยคร ั ้ ง  กระผมจ ึงขอปร ึกษาหาร ือท ่านผ ู ้บร ิหารและ
นายกเทศมนตรีฯ ว่าจะมีงบประมาณจากส่วนไหนบ้างที่เพื่อที่จะนำเข้าเทศ
บัญญัติ เพราะงบประมาณปี พ.ศ. 2567 นั้นไม่เพียงพออยู่แล้ว ไม่ทราบว่า
ผู้บริหารพอจะมีงบประมาณจากส่วนใดบ้าง ซึ่งได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักช่าง 
แล้วในวันนั้นมีงบประมาณจากส่วนไหนที่พอจะเจียดจ่ายมาทำถนนเส้นนี้ได้ 
เพราะหากเข้าไปดูจะเห็นว่ามีสภาพทรุดโทรมเยอะจริงๆ มีวัชพืชขึ้น มีหญ้า
กลางถนน มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
กระผมขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารช่วยเจียดงบประมาณจากส่วนไหน
มาทำถนนเส้นนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

เทศบาลครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอตอบข้อซักถาม
    ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้ครับ 
     ถนนในซอยทวดทอง 3 ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาลในเขต 4 และ
    พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันผลักดันสามารถย้ายเสาไฟฟ้าโดยร่วมมือกับการ
    ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้วทำให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ในส่วน
    ของการแก้ไขถนนทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ือสะดวกต่อการสัญจรและลดอุบัติเหตุนั้น 
    ในทางการช่างขอมอบท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร 
    และผู้อำนวยการสำนักช่างได้ชี้แจงนะครับ และในส่วนของงบประมาณนั้น
    ขอมอบท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล และท่านผู้อำนวยการ
    สำนักคลังได้ชี้แจ้งว่าเราจะสามารถใช้เงินในส่วนไหนได้บ้างหรือจะสามารถ
    ใช้งบประมาณส่วนวัสดุแล้วเทศบาลเข้าไปทำเองซ่ึงมีอยู่ 2 แนวทางนะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  
ประธานสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงครับ 
 
  
 



๒๒ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและท่าน   
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ถนนเส้น
    ดังกล่าวคือ ถนนเส้นที่ผ่านโรงกรองประปาของเทศบาลไปทะลุถนนชลประทาน
    ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 4      
    ที่ได้ช่วยกันผลักดันจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาจัดการเรื่องเสาไฟฟ้าที่ล้ำ
    เข้ามาอยู่บนแนวถนน ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักช่างพร้อมกับกระผมได้ลงไปดู
    พ้ืนที่พร้อมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้ว
    ผมได้เสนอท่านไปครั้งแรกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมของเรา
    ผมก็เข้าใจความรู้สึกของท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าในการซ่อมตามจุดนั้น 
    ความสวยงามก็คงจะไม่เหมือนกับเราทำใหม่ ผมยอมรับว่าถนนเส้นดังกล่าว
    มีประชาชนสัญจรจำนวนมากและเป็นถนนเส้นที่มีโรงเรียนบ้านทวดทองอยู่ด้วย 
    ในช่วงที่โรงเรียนเปิดจะมีรถและประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก โดยได้
    พูดคุยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทางสำนักช่างได้มีการสำรวจถ้าหาก
    จะทำถนนโดยสมบูรณ์เหมือนกับที่ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวไว้
    เราได้นำเข้าแผนพัฒนาเทศบาลเรียบร้อย เพียงแต่ยังไม่ได้นำเข้าสู่เทศบัญญัติ 
    งบประมาณโดยประมาณ 4,000,000 บาท ซึ่งในวันนั้นได้พูดคุยกับท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลว่าพอมีรูปแบบที่สามารถดำเนินการได้ 2 กรณีเช่นเดียวกับที่
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวไว้ว่าจะต้องปรึกษากับท่านรองนายกเทศมนตรีฯ 
    อนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล และสำนักคลัง กรณีแรกคือ ถ้าหากปลายปีมี   
    งบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีใด ๆ ก็ตาม อาจจะนำงบประมาณ         
    มาจัดซื้อจัดจ้างได้ และกรณีที่สอง คือการใช้เงินงบประมาณจากส่วนอื่น ๆ 
    ถ้าโดยความเห็นของฝ่ายบริหารแล้วเราก็มองเห็นถึงความจำเป็นตรงนี้ 
    เพียงแต่ว่ามีการติดขัดในเรื่องงบประมาณอยู่บ้างครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
   
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หากถาม
    ว่าเรามีเงินหรือไม่ เงินสะสมเรามีหรือไม่ เรามีครับ แล้วจ่ายได้หรือไม่    
    จ่ายไม่ได้ครับ น่าจะเข้าใจครับ เพราะโดยระเบียบใหม่นะครับ ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
    2566 หนังสือระเบียบวางอยู่บนโต๊ะของทุกท่านแล้วครับ เรื่องการใช้เงิน
    สะสม และตามญัตติที่ 6.3 ตามเอกสารที่แนบอยู่ด้านหลัง ต้องกันเงินไว้ 
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    15% ของงบประมาณรายจ่าย คือหมายความว่างบประมาณรายจ่ายเราตั้งไว้ 
    1,300 ล้านบาท จะต้องกันเงินไว้ 15 % รวมทั้งเงินเดือนอีก 3 เดือน      
    ซึ่งต้องกันไว้ประมาณเกือบ 300 ล้านบาทนะครับ ในขณะนี้งบประมาณ
    ที่เหลือจริง ๆ ประมาณ 353 ล้านบาท หากถามว่าเงินสะสมใช้ได้หรือไม่นั้น    
    ไม่พอครับ เมื่อคิดตามระเบียบแล้วเงินสะสมของเราติดลบครับ  
      ประเด็นที่ 2 ถามว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ก็ตามที่ท่านรองนายกฯ
    ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  เสนอไว้ วิธีการคือ 1 ยกเลิกโครงการ โครงการใด
    โครงการหนึ่งที่มีในงบประมาณแล้ว วิธีที่ 2 คือการจัดทำเอง โดยจัดซื้อวัสดุ
    ซึ่งเรามีโรงผสมยางอยู่แล้วก็ต้องทำเองจึงจะสามารถดำเนินการได้ในโครงการ
    เร่งด่วนอย่างนี้ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่าท่านวิโรจน์  วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจในประเด็น
    ดังกล่าวหรือไม่ หรือมีประเด็นอะไรจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 
ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล   ครับ ขอบคุณครับ แต่ผมว่าผู้บริหารลองพิจารณาดูว่าพอจะมีงบประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่จะตัดจากส่วนต่าง ๆ สามารถที่จะนำมาใช้ได้หรือไม่ เหมือนกับที่ท่าน
    ผู้อำนวยการสำนักช่างได้คุยกับผม ส่วนในรายละเอียดผมก็ไม่สามารถพูดได้
    ว่างบประมาณจะนำมาจากส่วนไหน แต่ท่านผู้อำนวยการสำนักช่างคงจะรู้ดี
    ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวิโรจน์  วรรณกุล  ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  ต้องการเสนอในประเด็นใดอีกหรือไม่ครับ  
     ขอเชิญท่านวิชาญ  ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ 
 
นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์   เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร หัวหน้า
สมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพทุกท่าน กระผม        
    นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 
    วันนี้จะมาขอปรึกษาเรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณแยกนาหลวง   
    ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไป 1 ฝั่งจราจรแล้ว การทำงานเป็นไปด้วย
    ความเรียบร้อย อยู่ในระหว่างรอปูนเซ็ตตัวบ่มเพาะปูนเพ่ือจะได้เปิดเส้นทาง
    การจราจร ผมไปเฝ้าดูการก่อสร้างเรื่อง Strength ของปูน เรื่อง Slump 
    การคิดระยะยุบตัวของปูนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มาติดใจอยู่เรื่องหนึ่ง
    คือเรื่อง Joint การตัด Joint ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเมื่อถูกความร้อน
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    ก็จะมีการขยายตัว วิธีการคือจะต้องใช้ฟองน้ำหรือไม้เป็นตัวกั้นไว้ก่อน     
    เผื่อว่าเมื่อคอนกรีตขยายตัวแล้วถนนจะไม่แตก แล้วก็หยอดยางมะตอย Joint   
    มี 2 แบบ คือ แบบตัดให้ขาด และ ตัดเพียงครึ่งเดียว ผมเข้าไปดูที่ก่อสร้าง
    ผู้รับเหมาเทคอนกรีตหมดทั้งผืน เทยาว แล้วมาตัด Joint ทีหลัง คือใช้เครื่องผ่า 
    มาผ่าทหีลัง ทีฝ่ั่งโฮมโปรที่ทำมาครั้งก่อน หรือหลายปลายปีก่อนผู้รับเหมาใช้
    วิธีการใส่ฟองน้ำ แต่ฝั่งนี้ใช้วิธีตัดกับเครื่องผ่า ผมไม่ทราบว่าแบบไหนมีข้อดี
    ข้อเสียอย่างไร จึงขอฝากไปยังสำนักช่างเข้าไปดูหน้างานด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวิชาญ  ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ 
     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ   สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนการก่อสร้างถนน
    คอนกรีตที ่แยกนาหลวง ขอมอบผู้อำนวยการสำนักช่าง ได้กรุณาชี ้แจง     
    เป็นการเบื้องต้น และหลังจากนั้นก็จะได้เข้าไปตรวจสอบต่อไป 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการสำนักช่าง ครับ 
 
นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และสมาชิก 
ผู้อำนวยการสำนักช่าง  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ 
    ผู้อำนวยการสำนักช่าง สำหรับกรณีที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอ
    ตามหลักการที่ท่านได้พูดถูกต้องแล้วนะครับ จากนี้จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
    กรณีที่มีการใช้เครื่องมือมาตัด Joint ทีหลังว่ารูปแบบเป็นแบบไหนอย่างไร 
    กระบวนการขั้นตอนในการทำอาจจะก่อนหน้าหลัง หากกระบวนการขั้นตอน   
    เป็นอย่างไรจะตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ เชิญท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์ ครับ 
  
นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    เขตเลือกตั้งที่ 3 ขออนุญาตมอบเอกสารให้กับท่านประธานสภาเทศบาล
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ และส่วนทีเ่กี่ยวข้องครับ  



๒๕ 
 

     ขอนำคำร ้องของประธานช ุมชนศ ิร ิส ุขผ ่านท ่านประธานสภา             
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯและส่วนทีเ่กี่ยวข้อง
    ตามคำร้องของนางปทุม  ปทุมสุวรรณ ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
    เรื ่องขอลาดยางลานกีฬาชุมชนศิริส ุข ซึ ่งนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤกษ                    
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 เคยกล่าวถึงเรื่องนี้
    ครั้งหนึ่งในการประชุมสภาเทศบาลที่ผ่านมา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3    
    ได้ลงไปดูพ้ืนที่อีกครั้งและได้ไปดูแผนที่ภาษีถึงพ้ืนที่ดังกล่าว ปรากฏว่าพ้ืนที่
    ดังกล่าวอยู่ในเขตของพื้นที่ลำบางสาธารณะประโยชน์ตามเอกสารที่ได้ใหไ้ว้
    กับท่านประธานสภาเทศบาลและท่านนายกเทศมนตรีฯ และส่วนเกี่ยวข้อง
    ซ่ึงพ้ืนทีด่ังกล่าวปัจจุบันชาวชุมชนศิริสุขและใกล้เคียงได้ใช้เป็นลานเต้นแอโรบิก       
    เพื ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน ผมจึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ    
    ช่วยพิจารณาดำเนินการคำร้องดังกล่าวด้วยครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์ ครับ ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีฯ ครับ 
  
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเรื ่องนี้        
    ขอมอบท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ     
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องนี้ก็
    จริงๆ แล้ว ได้พูดคุยด้วยวาจากันมาหลายรอบแล้ว เนื่องจากคำว่าทางสาธารณะ
    กับเป็นลำเหมืองสาธารณะ ในบางครั้งเราจะเข้าไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
    เทศบาลไม่ได้มีอำนาจเต็มนะครับ ถึงจะเป็นลำเหมืองสาธารณะไม่ใช่เป็นสิทธิ
    ที่เทศบาลจะไปทำอะไรก็ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากกราบเรียนว่า
    บริเวณดังกล่าวของชุมชนศิริสุข ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์
    ที ่ดินกันมาอย่างยาวนานนะครับ ตามที ่เราเรียกกันว่า หนองหมาว้อ        
    บริเวณนั้นซึ่งจริงๆ แล้วผมอยากกราบเรียนว่าควรจะให้ทุกอย่างชัดเจน
    ในขณะที่นี่เราก็มีการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นระยะๆ นะครับ โดยสำนักช่าง
    ได้นำหินคลุก หินเกร็ด ไปลงปรับพื้นที่ให้เป็นระยะอยู่ตลอดเวลา แต่การที่
    เราจะนำงบประมาณไปลงเป็นแอสฟัลติก ผมบอกว่าในบางครั้งก็มีความสุ่มเสี่ยง
    ของข้าราชการนะครับ ผมอยากจะเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ
    ไปด้วยว่าบางครั้งเราก็ต้องปกป้องความผิดถูกของข้าราชการ เขาต้องรับผิดชอบ     
    ในความผิดถูกตรงนี้ และผมอยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมว่าในบริเวณดังกล่าว    



๒๖ 
 

    เป็นกรณีพิพาทอยู่เป็นบริเวณกว้างระหว่างของโรงพยาบาล ผมขออนุญาต
    เอ่ยชื่อคือโรงพยาบาลนครินทร์นะครับ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมขอกราบเรียน     
    ให้ทราบว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นตัวกลางในการเข้ามา
    ไกล่เกลี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหน้าให้กับผม
    ร่วมกับท่านผู้อำนวยการสำนักช่างเป็นตัวแทนของเทศบาล ไปเจราจากับ
    ชาวบ้านในเรื่องของการล้ำเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับกลุ่มชาวบ้านและมี
    ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักอีกกลุ ่มหนึ ่งด้วยนะครับ        
    ผมอยากขอกราบเรียนว่าถ้าอย่างไรขอความชัดเจนในเรื่องต่างๆ อีกสัก
    ระยะนะครับ ให้มีความชัดเจนว่าเทศบาลสามารถเข้าไปดำเนินการได้      
     ผมอยากกราบเรียนว่าไม่ใช่เรื ่องยากเลยครับการเข้าไปลาดยางตรงนั้น 
    ขอให้มันเกิดความชัดเจนก่อนนะครับแล้วเราจะได้ดำเนินการให้ ขอกราบ
    ขอบพระคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤกษ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช เพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรอง
    นายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องครับ กรณีที่คุณปรีชา  
    พฤกษไพบูลย์  ได้พูดถึงและผมพูดถึงนะครับก็คงจะคนละส่วนกันกับ     
    ส่วนข้อพิพาทซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเราเรียกว่าพื้นที่หน้าลานจอดรถ
    ของทนายเจษ เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนของข้อพิพาทอาจจะติด   
    ข้อกฎหมายเรื่องของลำบางลำเหมืองนั้นก็ว่ากันไปนะครับ ขออนุญาตครับ
    ไม่ทราบว่าท่านได้ข้อมูลจากช่างคนไหนว่าพื ้นที่ดังกล่าวอยู่ในส่วนของ     
    ข้อพิพาทตรงนี้คนละส่วนกันนะครับ ขอนำเรียนแค่นี้นะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และ
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตกล่าวเพิ่มเติม
    จุดดังกล่าวไม่ใช่กรณีพิพาทที่จะพูดถึงพรุ่งนี้ แต่ผมพูดโดยภาพรวม เราต้อง
    มีความเข้าใจในภาพรวมว่าประชาชนที่อยู่ตรงนั้นแทบจะไม่มีรายใดที่มี
    เอกสารสิทธิ์ เป็นการบุกรุกล้ำโดยประชาชน บุกรุกล้ำกันมาเป็นระยะเวลานาน    
    ซึ่งพื้นที่ก็คาบเกี่ยวกัน แต่จุดที่เป็นกรณีพิพาทที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  



๒๗ 
 

    มาพูดคุยในวันพรุ่งนี้ก็เป็นพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องจากบริเวณนั้น แต่ผมไม่ได้หมายความว่า
    เป็นจุดลานกีฬาตรงนี้ แต่เป็นเรื่องที่ประเด็นใกล้เคียงกัน ผมขออนุญาต
    กราบเรียนครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านประสงค์จะนำเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
     ขอเชิญท่านชยากร  ขำคม  ครับ 
 
นายชยากร  ขำคม   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชยากร ขำคม สมาชิกเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2 กระผมขอหารือท่านประธานสภา
    เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร 2 - 3 เรื่องครับ 
      เรื่องแรกอยากจะกล่าวขอบคุณสำนักช่างในเรื่องที่ผ่านมาไม่กี่วันครับ 
    เรื่องน้ำท่วมหรือน้ำขังในซอยต่างๆ นั้น กระผมได้ไปอยู่หน้างานและได้ลงไปดู
    พื้นที่ตามในซอยนั้น การแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องสูบน้ำทำงาน
    หรือไม่ทำงานหนึ่งตัวนั ้น ผมได้ประสานไปกับท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร แป๊บเดียวครับมาถึง ผมก็อยู่หน้างาน แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
    ทั้ง ๆ ที่ฝนตก เจ้าหน้าที่ก็ไปด้วยความรวดเร็ว เรื่องนี้ผมขอชื่นชมครับ 
     เรื ่องที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ได้เฝ้าเวรอยู่ที ่หน้า
    เครื่องสูบน้ำ เมื่อเวลาขยะมากับน้ำเราไม่ต้องไปคอยกำชับว่าช่วยมาเก็บขยะ 
    ต้องขอชื่นชมจริงๆ ครับ เจ้าหน้าที่ของเราทำงานรวดเร็วมาก อันนี้ต้องขอ
    ชื่นชมไปยังท่านรองนายกฯ วงศ์วชิร  โอวรารินท์ ที่ได้ทำงานกันอย่างรวดเร็ว
    พวกผมก็ได้กล่าวคำชื่นชมรวมถึงสมาชิกทั้ง 4 เขต และโดยเฉพาะท่าน
    นายกเทศมนตรีฯ ชาวบ้านได้ชื่นชมมาจริงๆ ครับ อันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ
    ทั้งสำนักช่างและกองสาธารณสุขฯ ด้วยครับ  
     เรื่องท่ี 3 ขอฝากไปยังท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร
    เทศบาลเรื่องผักตบชวาครับ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะมาถึงฤดูหน้าฝนนั้น
    ผ่านมา 2 - 3 ปีแล้วครับที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องผักตบชวา ผมจะขอ
    เสนอผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู ้บริหารว่าเรื ่องผักตบชวา         
    แก้ไม่ยากครับ ผมขอเสนอแนะให้สารวัตรเขตที่รับผิดชอบทั้ง 4 เขตที่บริเวณ   
    ลำคลอง ผักตบชวาขยายพันธุ์เร็วครับ แต่ถ้าเราดำเนินการอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
    หรือเดือนละ 2 ครั้ง นำเรือลงไปดูว่าหากผักตบชวามันก่อต้นขึ้นมาสัก 2 - 3 ต้น 
    เรากเ็ก็บใส่เรือ แล้วสิ่งนั้นจะไม่เกิดก่อนฤดูฝนแน่นอนที่ผักตบชวามันก่อตัว
    หนาแน่น แล้วทุกคนที่ได้ไปยืนดูไม่ว่าจะเป็นท่าน สท.ธวัช  ศรีสมานุวัตร  



๒๘ 
 

    ท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ไปดูและพ้ืนที่ริมคลองสารีบุตรหนาแน่นจริง ๆ ครับ 
    แต่ผมว่าแก้ไม่ยากครับ ให้สารวัตรเขตแต่ละเขตรับผิดชอบลำคลองที่อยู่    
    ในความรับผิดชอบของตัวเอง แก้ไม่ยากครับ ขอฝากด้วยครับ  
     เรื่องที่ 4 เป็นเรื่องที่มีปัญหาแต่ผมก็ว่าแก้ไม่ยาก เรื่องแผงกั้นจราจร
    ของเรายังไม่เพียงพอเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำ ยกตัวอย่าง เช่น ซอยอนุบาลลูกรัก
    เพ่ิงหมาด  ๆมาไม่ก่ีวัน โทรหาผม โทรหา สท.ธวัช  ศรีสมานุวัตร โทรหามั่วกันหมด
    เพราะว่าแผงของเราไม่พอ อันนี้มันต้องมีความจำเป็นว่าเราน่าจะเจียดงบประมาณ
    ตรงไหนมาซื้อเพิ่มเติม ผมก็ได้ประสานไปยัง สภ.เมืองนครศรีฯ ว่าขอสนับสนุนมา
    มันไม่พอจริง ๆ เรื่องนี้ขอฝากไปยังท่านประธานผ่านสภาเทศบาลฯ ไปยัง
    ผู้บริหารเทศบาลว่าขอซื้อเพ่ิม เจียดงบตรงไหนก็ได้คงไม่มากครับ  
     เรื่องที่ 5 ผมฝากท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร
    เทศบาลว่าเขตเลือกตั้งที่ 2 ในซอยพิศาลสุขผมขอฝากสำนักช่างเวลาที่มี
    การก่อสร้าง เวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่นั้น ผมขอว่าให้ช่วยไปดู
    หน่อยครับ เวลาทำการก่อสร้างมีทั้งทรายมีทั้งหินลงไปอยู่ในท่อระบายน้ำ 
    และสิ่งที่พวกเราจะต้องแก้ไข้นั้นคือ ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้อง
    ไปดูดออก ผมไปดูหน้างาน เต็มไปหมดครับ เรื่องนี้ต้องขอฝากสำนักช่าง     
    แต่มันแก้ไม่ยากครับ เพียงแค่ไปดูตอนที่กำลังก่อสร้างว่าเวลาก่อสร้างเขา
    ได้นำสิ่งที่กีดก้ันขวางไว้เพื่อไม่ให้ทรายลงไป ผมว่าแก้ไม่ยากครับ เรื่องนี้ฝาก
    ไปยังประธานสภาเทศบาลฯ และผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาลให้ช่วยดูแลครับ 

      เรื ่องสุดท้ายครับ ผมขออนุญาตก้าวล้ำท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
    เขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ เพราะว่าเรื ่องนี้ผมได้รับการร้องเรียนมาจากท่าน   
    ร้อยตำรวจโทบุญเลิศ  วรดี  ซึ่งนั่งกินน้ำชากันทุกวันแต่ผมก็ได้ตอบรับไปแล้ว
    เรื ่องที่จะต้องเข้าไปแก้ไขผมบอกว่าการขุดท่อวางประปาเป็นถนนแคบ    
    แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อ ขับรถยาก ผมก็แจ้งไปยังร้อยตำรวจโทบุญเลิศว่า
    รอให้ฝนแล้งประมาณ 4 - 5 วัน เพื่อให้น้ำยางมันจะได้กลบไม่กะเทาะ
    ขึ้นมาอีก ผมจะไปปรึกษาท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ผมก็รับ
    เรื่องมาซึ่งต้องขออนุญาตสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 นะครับ ไม่ใช่ว่าท่าน
    ไม่ได้ดูแล แต่ผมนั่งอยู่ในสภากาแฟกันทุกวันที่ประตูลอดก็ขอฝากท่านประธานสภา
    เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาลว่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเสนอไปนี้ขอฝากทั้ง
    ผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   คร ับขอบค ุณท ่านชยากร  ขำคม คร ับ ขอเร ียนเช ิญท ่าน
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 



๒๙ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และ
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ  
     เรื่องผักตบชวานั้น จะมีทีมรักคลองของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    เป็นชุดเฉพาะกิจ 1 ชุด ที่จะคอยลาดตระเวนอยู่ แต่อาจจะไม่ทันก็จำเป็นต้องมี
    การทำ Big cleaning  อยู่เป็นระยะนะครับ  
     เรื่องที่ 2 แผงกั้นจราจรและเรื่องไฟผมจะรับไปเพื่อจะให้เกิดความ
    เพียงพอกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดข้ึนในเขตนะครับ  
     เรื่องที่ 3 ซอยพิศาลสุข ก็จะได้ไปตรวจสอบว่ายังมีหินทรายติดอยู่
    ในท่อระบายน้ำหรือไม่ เพ่ือจะได้เร่งดูดออก  
     ส่วนเรื่องของท่านร้อยตำรวจโทบุญเลิศ  ไม่ทราบว่าอยู่ที่ซอยหอไตร 2 
    ใช่หรือไม่ครับ ที่ซอยหอไตร 2 เมื่อวานนี้สำนักประปาได้เข้าไปแล้วครับ 
    ซอยหอไตร 2 ทีฝั่งตรงข้ามจะเป็นตึกแถว คิดว่าเมื่อฝนแล้งจะรีบเข้าไป
    ดำเนินการครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ

   ท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต สาราพฤกษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที ่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายจิณณ์ชยุต   
    สาราพฤกษ  เลขานุการสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลจากเขตเลือกตั้งที่ 
    3 ครับ ขออนุญาตนำเรื ่องราวปัญหาน้ำท่วมขังในเขต 3 ผ่านท่านประธาน      
    สภาเทศบาลไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ พื้นที่น้ำท่วมขังเขต 3 นั้น
    หลายพื้นที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนในเขต 3 ไม่ว่าจะเป็น สท.ปรีชา  
    พฤกษไพบูลย์, สท.กะแมน  หมิแหม, สท.ทัตพงศ ์ โภชนา, สท.ร้อยตรีโยธิน 
    กัลยา และกระผมไดล้งพื้นที่ตลอดนะครับ ซึ่งเขต 3 นั้นจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ทั้ง
    ติดแนวคลองนะครับส่วนแนวคลองนั้นท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้ลงมาดูแล
    อย่างดีนะครับ การบริการของเจ้าหน้าที่ป้องกันได้นำเรือลงไปได้นำบุคลากร    
    ได้ลงไปช่วยขนย้ายนะครับ แล้วก็ในพื้นที่น้ำท่วมขังที่สมาชิกสภาเทศบาล 
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แก้ไขในหลายพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นสามแยกท่าด่านที่มี
    การปรับถนนสูงขึ้น เมื่อคราวน้ำที่ผ่านมารู้สึกว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะครับ 
    รถวิ่งสัญจรได้น้ำไม่ท่วมขังเท่าไหร่นะครับ แล้วอีกพื้นที่หนึ่งคือพื้นที่หลัง
    วิทยาลัยเทคนิคที่เราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ของชุมชนนิยมสุขขณะนี้กำลัง
    ดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับ คาดว่าเมื่อถนนเสร็จจะสามารถแก้ไข
    ปัญหาตรงนั้นได้นะครับ ก็ต้องฝากชื่นชมสำนักช่างด้วยที่เข้าไปดูตลอด      



๓๐ 
 

    เมื่อมีปัญหาชาวบ้านร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาเทศบาลมาให้แจ้งกับช่าง    
    ก็พยายามเข้าไปแก้ไขเพื่อเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด และอีกพื้นที่ที ่ตอนนี้
    ชาวบ้านเริ่มกังวล เมื่อเรายกระดับถนนสูง หลังวิทยาลัยเทคนิคที่ทราบกันดี
    ว่าในชุมชนดอนไพร เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่ซอยดอนไพรและหมู่บ้านป่าไม้   
    ซึ่งขณะนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องอยู่แล้ว 2 ตัว แล้วก็เครื่องสูบน้ำจะผ่านไปยัง
    พื้นที่เอกชน ซึ่งจุดนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ประจำ เดี๋ยวเสียบ้าง ลูกลอยไม่ตัดบ้าง 
    เมื่อมีปัญหาน้ำจะท่วมสูงขึ้น ชาวบ้านก็จะโทรกันมาบ่อย ต้องการให้ท่าน
    นายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจหาช่องทาง
    ระบายน้ำเพิ่มเติมในส่วนนี้เป็นการเร่งด่วน เพราะในรอบที่ผ่านมาน้ำท่วม
    ทุกครั้งชาวบ้านก็ต้องขนของทุกครั้งนะครับ จึงต้องการที่จะให้เข้าไปหา
    ช่องทางระบายน้ำเพิ่มเติม เพ่ือเป็นการแก้ไขในระยะยาวด้วยครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ ครับ ขอเรียนเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในพ้ืนที่เขต 3 ที่
    จะมีปัญหาน้ำเข้าในบ้านของพี่น้องประชาชน จุดที่ 1 คือบริเวณหน้าสถานี
    รถไฟ ซึ่งระดับน้ำนั้นจะเท่ากับในคลองและสามารถตรวจสอบได้จากกล้อง
    ที่ถนนเลียบทางรถไฟนะครับ เมื่อระดับน้ำเริ่มขึ้นสูงจะมีทีมป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณภัยไปเยี่ยมในตอนกลางคืน เพื่อจะช่วยเตือนซ้ำแล้วก็จะ
    สอบถามความต้องการเรื่องของเรือเรื่องของการขนย้ายนะครับ และในตอนเช้า
    จะมีทีมจากโรงพยาบาลเทศบาลเข้าไปแจกยานะครับ  
     ในส่วนของหมู ่บ้านป่าไม้ ผมจะรับไปเพื ่อที ่จะปรึกษากันต่อไป                   
    เนื่องจากเรามีการยกระดับถนนหลังเทคนิคขึ้นมาก็จะมีแนวโน้มว่าน้ำนั้น  
    จะไหลมารวมที่หมู่บ้านป่าไม้และท่ีหมู่บ้านดอนไพร เราจะต้องเตรียมการให้
    มากกว่านี้นะครับ เพราะปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือริมกำแพง
    ของคลองท่าโพธิ์ จะมีบางจุดที่ยังมีรูรั่วอยู่ ซึ่งเป็นรูที่ จะต้องช่วยกันหาว่า  
    อยู่ตรงไหน เพราะว่าเมื่อเราสูบน้ำออกไปน้ำก็จะคืนกลับมาเท่ากับระดับน้ำ
    ในคลองนะครับ หลังจากหมดช่วงน้ำท่วมนี้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็จะเริ่ม
    ลงไปสำรวจกัน เพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้นเราก็ไปปิดรูไว้จำนวนมากแล้ว   
    แต่ก็ยังมีรูที่เกิดขึ้นใหม่ แล้วก็มีส่วนที่ต้องไปแก้ไขอยู่ครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 



๓๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะ
    นำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว กระผม   
ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู ้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และ    
ให้กำลังใจในการประชุมวันนี้ สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 


